
 

         สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  12 สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
                             วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  
                                                                        
                                                                      โดยนางสาวสุพัตรา พรหมศร  
                                                 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบวาระการประชุมช่วงเวลา 13 .00 น.ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดโอกาสให้
สมาชิก ฯ ปรึกษาหารือในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกบัปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯและปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกระแสความสนใจของประชาชนประมาณ 30 นาที จากนั้นภายหลังการปรึกษาหารือ 
ประธานในทีป่ระชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณพุทธศกัราช 2555  ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลง
มติเห็นชอบแล้ว จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา้ ซ่ึงได้มี
การอภิปรายในที่ประชุมฯเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยท่ีประขุมลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ต้ัง
คณะกรรมาธกิารวิสามญัจํานวน 31 คนเพื่อพิจารณา หลังจากนี้ที่ประชุมได้มีการเลื่อนระเบียบ
วาระการประชุมในวาระเรื่องด่วนขึ้นมาพิจารณาในส่วนพระราชกําหนด 2 ฉบับคือพระราชกําหนด
กองทุนส่งเสริมการประกนัภัยพิบัติ พ.ศ 2555 และพระราชกําหนดการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ 2555 ซ่ึงเสนอโดยคณะรัฐมนตรีทั้ง 2 ฉบับ โดย
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตรี และ รมว.คลัง ได้นําเสนอสาระสําคัญของพระราช
กําหนดทั้ง  2 ฉบับ ต่อที่ประชุมในเบื้องต้นก่อนที่สมาชิก ฯจะอภิปรายต่อพระราชกําหนดว่า ปัญหา
อุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมาถูกจัดเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสยีหายเป็นลําดับ 5 ของโลกตั้งแต่
ปีพ.ศ 2548 ครอบคลุม 53 จังหวัด รวมความเสียเสยีหายกว่า 2 ล้านครัวเรือน ซ่ึงจนถึงขณะนี้การ
ประเมินความเสียหายยังไม่มีหน่วยงานใดประเมินความเสียหายได้อย่างชัดเจนซึ่งความเสียหายที่
เกิดข้ึนได้กระจายตัวไปในทุกภาคส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั้งที่
จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบแหล่งใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ รถยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมใน 8 จังหวัดที่มีมูลค่า
ความเสียหายใกล้เคยีงกนัซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกวา่4 แสนล้านบาทและนอกเหนือจาก
ความเสียหายในทรัพย์สินแล้วยังมีผลทําให้เกิดความเสียหายสําหรับรายได้ในอนาคตด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายของโรงงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมทําให้เกิดผลกระทบเสียหาย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมในนิคมนั้นเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําซ่ึงมีผลต่อห่วงโซ่การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการจ้างแรงงานในกระบวนการห่วงโซอุ่ปทานของการผลิตด้วย 
          นอกจากนี้พื้นที่เสียหายในภาคเกษตรกรรมซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกเสียหาย 11 ล้านไร ่สูญเสีย
รายได้ 4.4 หมื่นล้านบาท และสูญเสียในภาคการพาณิชย์เกษตรและการส่งออกจํานวนมาก ซ่ึงมี 
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ความสําคัญต่อรายได้ของประเทศถึง 70%ทาํให้จากเดิมได้คาดการณ์วา่การส่งออกจะขยายตัว 25 
% ขณะนี้ต้องปรับลดเหลือเพียง 17% ส่งผลต่อความมีเสถียรภาพในส่วนการค้าส่งและการค้าปลีก
อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวนิาศภัยด้วย  
โดยขณะนี้ผู้ประกอบธุรกจิส่วนนี้ประสบปัญหาด้านการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการรับประกัน
วินาศภยัท่ีเกดิจากภัยพิบัติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการต้องเสียเบ้ียประกันเปน็จํานวนสูง
มากซ่ึงมีผลต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาฟื้นฟูอุตสาหกรรม 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินและกิจการของบุคคลท่ีอาจเกิดความเสียหายได้ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
สําหรับการลงทุนในประเทศ รัฐบาลจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการตราพระ
ราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ2555 ในวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทเพื่อรักษาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและอีกฉบับหนึ่งคือการตราพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ.2555 วงเงินไม่เกิน 3 แสนล้านบาท ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เนือ่งด้วยเงื่อนไขในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ตามปกติยังมีข้อจํากัดในด้านสินเชื่อรวมที่จัดไว้รองรับด้านสินเชื่อภาคประชาชน และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยกลไกตลาดอยู่ในระดับไม่
ผ่อนปรนต่อภาวะความจาํเป็นภายหลงัปัญหาอุทกภัย ดังนั้นพระราชกําหนดดังกล่าวนี้จึงได้
กําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการพิจารณากู้ยมืแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะ
คราวเพื่อให้สถาบันการเงินนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้เสียหายในกลุ่มดังกล่าวจากปัญหาอุทกภยัในอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า โดยธปท.และสถาบันการเงินร่วมกันสนบัสนุนเงินกู้ให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ซ่ึงธปท.
จะออกเงินสมทบ 70% ของการให้สินเชื่อและคิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 0.01% ต่อปี
และให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินออกเงินสมทบ 30% โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ไม่
เกินร้อยละ 3ต่อปี ทั้งนี้ได้กําหนดให้สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้จากธปท.ได้ภายหลังจากพ.ร.ก.ผ่าน
การอนุมัติจากรัฐสภาแล้วและให้ดําเนินการกูย้ืมใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที ่31 ธ.ค. 2556 และสถาบัน
การเงินต้องส่งคืนเงินกู้แก่ธปท.ภายในระยะเวลา5 ปีนับต้ังแต่ได้รับเงินกู้  

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหาก
รัฐบาลจะรอใช้งบประมาณปีพ.ศ 2556 แทนการออกพระราชกาํหนดทั้ง 2 ฉบับนี้ก็จะทําให้ไม่
สามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ในส่วนของความพร้อมทางการเงินและความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะดําเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้จึงมีความจําเป็นรีบด่วนที่จะต้อง
ออกเป็นพระราชกําหนดให้ทันกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแทน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เพดานการกู้เงิน
ตามพระราชกําหนดดังกล่าวรัฐบาลตระหนักดีว่าเป็นการเพิ่มหนีส้าธารณะใหแ้ก่รัฐบาลถึง 4 แสน
ล้านบาท ถือว่าเป็นการเพิม่ข้ึนอย่างมีนัยสําคญั แต่รฐับาลก็มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องแสดง
ให้ประชาคมทางการเงินได้ทราบถึงความพร้อมในการชําระดอกเบี้ยและต้นเงินกู้ทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ 
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เดิมและหนี้ใหม่ได้ โดยขณะนี้รัฐบาลไทยมีหนี้สาธารณะ 4.45 ล้านล้านบาท เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้
โดยตรง 2.04 ล้านล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อดูแลความเสียหายให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินจํานวน 1.14 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 1.08  
ล้านล้านบาท และหนี้อื่นๆอีก1.8 แสนล้านบาท เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อดูแล
ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯเกิดข้ึนตั้งแต่ปี2540 ปัจจุบันมีวงเงินหนี้คงค้างอยู่ในจํานวน
ดังกล่าวต้ังแต่ปี 2549จนถึงปัจจุบันซึ่งก็ได้สามารถชําระหนี้เงินต้นโดยธปท.จํานวนเงิน 1.6 แสน
ล้านบาท คิดเป็น10%ของวงเงินทั้งหมด ขณะนี้กระทรวงการคลังและธปท.ได้ปรึกษาจนมีความ
เข้าใจร่วมกันแล้วว่าธปท.มีความพร้อมในการดูแลกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยดําเนินการให้เจ้าหนี้ ผู้
ถือพันธบัตร และต๋ัวสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลังสามารถได้รับชําระดอกเบี้ยเงินต้นผ่านการ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้  
    ภายหลังการชี้แจงสาระสําคัญของพระราชกําหนดแล้ว สมาชิกพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ได้มี
การอภิปรายต่อพระราชกาํหนดทั้งสองฉบับ โดยด้านพรรคประชาธิปัตย ์
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร 
อภิปรายเบื้องต้นชี้แจงถึงเหตุผลที่ฝ่ายค้านยื่นตีความพระราชกําหนด 2 ฉบับคือพระราชกาํหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าํและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.
2555 และ พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงนิกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ.2555 เนื่องจากเห็นว่าการออกพระราชกําหนดทั้ง
สองฉบับไม่มีเหตุผลของความจําเป็นเรง่ด่วนตามที่รัฐธรรมนญูกําหนด และการยื่นให้ตีความนี้ก็
ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่ต้องการให้เกิดความถูกต้อง รอบด้าน ชัดเจนและความโปร่งใสในการ
ดําเนินการตราพระราชกาํหนดเท่านั้น  

สําหรับพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภยัพิบัติ และพระราชกําหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รบัความเสียหายจากอทุกภัย พ.ศ 2555 ในการพิจารณาในทีป่ระชุม
วันนี้นั้น ฝ่ายค้านเห็นถึงความจําเป็นของการตราพระราชกําหนดเพราะทราบดีว่ามหาอุทกภัยที่
เกิดข้ึนผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างมากกับภาคเอกชน และรัฐบาลก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างหนึ่งคือการให้สินเชือ่ดอกเบี้ยตํ่า แต่ก็มีประเด็นข้อสังเกตหลายประเด็น เช่น การ
กําหนดความช่วยเหลือในพระราชกําหนดนั้นไม่สามารถไปดูแล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้
เลยเพราะในกฏหมายเขยีนในนิยาม”อุทกภัย “ในพระราชกําหนดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยว่าเกดิในปี 2554 เท่านั้น ซ่ึงความเสียหายภาคใต้เสียหายมากคือต้นเดือนม.ค. 2555 
หมายความวา่เงิน 3แสนล้านบาทที่จะนําไปช่วยเหลือ จะไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับ 
ผู้ประสบภัยภาคใต้ได้ ซ่ึงก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความเจตนาแต่รัฐบาลอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไป 
     นายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยว่าการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าตามพระราชกําหนดนั้นมีความพยายามนิยาม
ให้ได้เฉพาะบุคคลธรรมดากับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงก็สมควรได้รับความช่วยเหลือ  
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แต่ความเสียหายที่เกิดข้ึน มีการอ้างถึงกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง เชื่อว่ามีจํานวนไม่น้อยที่
ไม่เข้านิยาม แต่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ถ้าอ้างว่าหากชว่ยธรุกิจขนาดใหญ่แล้วเงินจะไม่พอ ก็
สามารถจํากัดเงินได้ เพราะรายใหญ่ รายกลาง รายย่อยล้วนมคีวามสัมพันธ์กัน หากรายใหญ่ไม่ฟื้นก็ 
จะกระทบไปทั่ว การไปขีดวงจํากัดทําให้การชว่ยเหลือไปไม่ทั่วถึงและไม่สามารถตอบโจทก์ให้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจะฟื้นฟูข้ึนมาได้ 
          นอกจากนี้หัวหนา้พรรคประชาธิปัตย์ยังยกตัวอย่างความคิดที่จะสร้างเขื่อน หรือกําแพง
รอบนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ซ่ึงยังไม่สามารถตอบโจทก์ความม่ันคงทางเศรษฐกิจได้ซ่ึงมองว่าถึงแม้
จะมีการสร้างเขื่อนในวันนี้ คําถามของนักลงทุนคือทราบดีว่าเพือ่ปกป้องทรัพย์สินไม่ให้ได้รับความ
เสียหายเท่านั้น แต่ถ้าน้ําท่วมอย่างปีทีผ่่านมา แม้มีเขื่อนป้องกันแต่กระบวนการผลิตก็อาจจะชะงัก 
ซ่ึงอาจจะทําให้มีมูลค่าความเสียหายหลายเท่ามากกว่าที่ผ่านมาด้วยซํ้า และนอกจากนี้กย็ังไม่
สามารถตอบโจทก์ให้กับส่วนที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมได้อีกประการหนึ่งดว้ย และสําหรับพรก.
การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการประกันภยัพิบัติ พ.ศ 2555 นายอภิสิทธิ์กล่าววา่ ฝ่ายค้านไมส่่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญตคีวามเนื่องจากเห็นความจําเป็นเร่งด่วนในการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และพรรค
เองก็เป็นกลุ่มแรกที่ออกมาเสนอให้ควรเร่งดําเนินการ เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้พูดคุยกับ
ภาคเอกชนตา่งๆ โดยเฉพาะสมาคมผู้ประกอบการดา้นการประกนัภัย ซ่ึงต่างก็เห็นว่าต้องเร่งทํา
เรื่องการประกันภัย ซ่ึงปัญหาที่แท้จรงิไม่ใช่การจ่ายสินไหมจากภัยน้ําทว่มครั้งที่ผ่านมา แต่เป็นการ
เอาประกันภยัในอนาคตคอืปีนี้ เพราะมีสัญญาณว่าบริษัทที่ทําหน้าที่รับประกันจากต่างประเทศยัง
ไม่มีความม่ันใจ ซ่ึงยอมรบัว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะเรยีกความเชื่อมั่นใหก้ลับคืนมา นอกจากนี้การ
ประกันภัยพบัิติตามกองทุนของพระราชกําหนดฉบับนี้รูปแบบการทํางานยงัไม่มีความชัดเจน เขียน
ไว้กว้างมาก และให้สามารถเอาเงินไปช่วยเหลือบรษัิทได้ด้วย ถ้ามีการจ่ายสินไหมที่เกิดข้ึนจากภัย
พิบัติ ซ่ึงก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะรูว้่าหลักการที่แท้จริงของพระราชกําหนดเป็นรูปแบบไหน เพราะมี
กําหนดแค่ทุกอย่างเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด เท่ากับพระราชกําหนดฉบับนี้ให้อํานาจมาก
ว่าจะเลือกใชว้ิธกีารใดแกปั้ญหา และส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตคือปัญหาวงเงินการจัดสรรทีอ่าจจะ
เกิดข้ึนนั่นคือ กฏหมายใหไ้ปกู้ห้าหมื่นล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่ เพราะตัวเลขจากการประเมินค่า
ความเสียหายจากอุทกภยัน้ําท่วมท่ีผ่านมา จะต้องจ่ายสินไหมที่เกิดข้ึนไม่น่าจะต่ํากว่า2แสนล้าน
บาทซ่ึงจะทําให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวงเงนิที่กําหนดไว้ตามพระราชกําหนดฉบับนี้ 5หมื่นล้านนั้นจะ
เพียงพอ อีกท้ังยังมีการประมาณการวา่การจะทําประกันภยัทุกภาคส่วนรวมกันแลว้1ล้านล้านบาท 
คือ 20 เท่าของ5 หมื่นล้านบาท สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะประมาณการความเสียหายที่เกิดข้ึน
น่าจะมากกวา่นั้น ถือว่ารฐับาลรับประกันใช่หรือไมว่่า ถ้าจ่ายมากกว่า5 หมื่นล้านบาท รัฐบาลจะ
ช่วยออกให ้และนอกจากนี้พระราชกําหนดฉบับนี้ยังเปิดช่องให้คณะกรรมการตามพระราชกําหนด
พิจารณาให้คณุให้โทษกับผู้ประกอบการเป็นรายๆกไ็ด้เนื่องจากทุกอย่างอยู่ทีค่ณะกรรมการ ดังนั้น
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการเลอืกปฏิบัติ 
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ด้านนายกิตติรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมเพิ่มเติมโดยยอมรบัว่ามีความหนักใจระหว่าง
การดําเนินการพระราชกาํหนด 2 ฉบับนี้ แต่จําเป็นต้องพ่วงพ.ร.ก.อกี2 ฉบับเข้ามาด้วย เพราะเป็น
การเชื่อมโยงถึงกัน รัฐบาลจําเป็นต้องเรียกความเชือ่มั่นกลับคืนมาให้ได้ เพราะในช่วงที่เกดิปัญหา 
อุทกภัยที่ผ่านมาประเทศไทยถูกลดความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ซ่ึงรฐับาลเองก็ได้เดนิสายชี้แจง
ข้อเท็จจริงกับนานาชาติมากพอสมควร ก็ทําให้ปรากฎว่าในวันนีป้ระเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นใน
ระดับที่ดีพอสมควร ซ่ึงจะเห็นได้จากราคาหุ้นในบา้นเรา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย 
ความไม่ผันผวนทางเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการที่นักธุรกิจต่างประเทศจํานวนมากยังคงลงทุนใน
ประเทศไทยต่อไปทั้งที่สามารถที่จะย้ายฐานการผลิตได้ก็ตาม ซ่ึงก็ทําให้เกิดความสบายใจในการ
ทํางานของรัฐบาลเพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป 
          ส่วนประเด็นที่มีการเป็นห่วงวงเงินกองทนุส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 5 หมื่นล้านบาทจะ
สามารถดูแลระดับความเสี่ยงภัยพิบัติได้หรือไม่ ขอยืนยันว่ารัฐบาลได้รับการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญดา้นภัยพิบัตินานาชาติแล้วว่าประเทศไทยมีสภาพภมูิศาสตร์ที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา เนื่องจากมีประเทศเพื่อนบ้านของเราป้องกันจาก
พายุได้โดยตรงแทน และสําหรับปริมาณน้ําฝนจํานวนมากที่เป็นปัญหาเมื่อปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ต้อง
ได้รับการบริหารจัดการทีด่ี่ต่อไป  อย่างไรก็ตาม ลําพังการตั้งกองทุน 5 หมื่นล้านบาทตามพระราช
กําหนดฉบับนี้ซ่ึงนํามารับประกันภัยทัง้ทางตรงและรับประกันภัยต่ออาจจะไม่พอหากไม่มีการ
ดําเนินการในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําทัง้ระยะสั้นและระยะ
ยั่งยืนเพื่อใหร้ะดับความเสี่ยงลดลง ดังนั้นวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทตามพระราชกําหนดนั้นเพียงพอ
แน่นอนหากดําเนินการควบคู่ไปกับการดําเนินการด้านอื่นๆ ดังนั้น พ.ร.ก.ที่เสนอเข้ามายังรัฐสภาจึง
มีความจําเป็นอย่างยิ่งอันมอิาจหลีกเลี่ยงได้ 
           ทางด้านร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรฐัมนตรีได้อภิปรายชี้แจง ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยยืนยันว่ากระบวนการตรา พ.ร.ก.ทัง้หมด
ถูกต้องตามรัฐธรรมนญูและไม่ขัดกับมาตรา 184  เนื่องจากกระบวนการตราพระราชกําหนดได้ยึด
ตามแนวคําวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2552 ซ่ึงวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงินสมัยรัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ขัดกับรฐัธรรมนูญเพราะมีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ชึ่ง
รัฐบาลชุดนี้ก็เล็งเห็นถึงการตราพ.ร.ก.เช่นกันเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคตที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าพระราช
กําหนดที่ตราขึ้นนี้เนื่องจากเป็นกรณีเรง่ด่วนเพราะต้องนําเงินมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น
และระยะยาวเรื่องน้ําท่วม รวมทั้งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
อีกด้วย 

  ด้าน นายกรณ์ จาติกวณชิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอภิปรายว่า การตราพระราชกําหนดทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง 
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ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน อย่างที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรกีล่าวอ้าง เนือ่งจาก
มองว่ารัฐบาลกําลังใช้อํานาจในการสัง่ให้แบงก์ชาติโอนทรัพย์สินของแบงก์ชาติไปชําระหนี้ ทั้งที่หนี้
ที่เกิดข้ึนนั้น เป็นภาระที่รฐับาลต้องรับผิดชอบโดยตรงและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะทําให้เกิดผล 
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย ์พร้อมย้ําด้วยว่าทั้ง
การตราพ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จํานวน 3.5 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนีเ้งินกู้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555เป็นการ 
ขัดกับรัฐธรรมนูญ และยังมองไม่เห็นความจําเป็นเรง่ด่วน อีกทั้งรัฐบาลเองก็ยังมีแผนในการใช้เงินที่
ไม่สมเหตุสมผล ทั้งในเรื่องกรอบวนิัยการคลังและระดับหนี้สาธารณะ เมื่อเปรยีบเทียบกับรายได้ของ
ประเทศ  ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนชัดเจนและสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ซ่ึงส่วนตัวแล้วมองว่า
รัฐบาลยังสามารถใช้เงินในระบบงบประมาณปกติได้ เช่นเดียวกบัการแก้ไขหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู 
ซ่ึงอยากให้รฐับาลพิจารณาให้รอบคอบและออกเป็นพระราชบัญญัติน่าจะเหมาะสมกวา่ และมองว่า
การออก พ.ร.ก.ของรัฐบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความคลุมเครือ และกระทบต่อความมั่นใจทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่ารฐับาลไมไ่ด้ให้ความสําคญักับวินัยทางการคลัง และยิ่งกว่านั้น 
รัฐบาลอ้างเหตุผลความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผิดพลาด โดย
บอกว่าการออก พ.ร.ก.นี้รฐับาลทําได้ เพราะยุคพรรคประชาธิปัตย์ได้ทํามาแล้ว ตนขอชี้แจงว่า ต้อง
พิจารณาในบริบท เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงเงื่อนไขการกู้ยมืเงินว่ารัฐบาลมีความพร้อมแล้ว
หรือไม่    
 ซ่ึงโดยสรุปแล้วภาพรวมการพิจารณาพระราชกําหนดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 
ฉบับครั้งนี้ซ่ึงใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมงสมาชิกฝ่ายรัฐบาลต่างอภิปรายสนับสนุนการตราพระราช
กําหนดของรัฐบาลเพื่อป้องกันและฟื้นฟูประเทศจากสภาวะอุทกภัยที่ผ่านมาและจะทําให้สามารถ
สร้างความเชือ่มั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กลับคืนมาได้โดยเร็วได้ โดยมอง
ว่าการเสนอพระราชกําหนดครั้งนี้ของรัฐบาลถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและจําเป็นซึ่งสอดคล้องกับความ
เดือดร้อนของกลุ่มผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนสมาชิก ฯของพรรคฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายแสดงความเห็น
ด้วยกับการตราพระราชกาํหนดครั้งนี้แต่ก็ได้มีข้อสังเกตฝากรัฐบาลในเรื่องความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงด้วยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนในปีที่ผ่าน
มาหรือปีนี้ รวมทั้งวงเงินในพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพบัิติ 5 หมื่นล้านบาทนั้น
ฝ่ายค้านมองว่าเป็นวงเงินที่น้อยเกินไป อาจทําให้เกดิความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนต่างประเทศได้ 
พร้อมกันนี้ฝ่ายค้านยังใหข้้อสังเกตรัฐบาลให้ระวังกรณีที่ประชาชนยื่นศาลปกครอง หลังได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วมซ่ึงอาจจะยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 
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จากนั้นที่ประชุมได้ปิดประชุมเวลา 00.50 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีและประธานในที่ประชุมได้นัด
ให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งเพือ่ลงมติอนุมัติพระราชกําหนดในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ ์
๒๕๕๕ เวลา 10.00 นาฬิกา 

               
              
 


